



ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้รับรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เม็งราย ชัพพลาย เซอร์วิส โดย นายสมนึก แสนคำวัง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 26,200.00 บาท (-สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย



ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 1 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้รับรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
การดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
หจก.เม็งราย ชัฟฟลาย เซอร์วิส โดย นายสมนึก แสนคำวัง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000.00 บาท
(-สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายประเวช ราชขมภู)
นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย



ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้รับรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ การดำเนินการ
จัดซื้อหนังสือตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” จำนวน 3 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อหนังสือตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”
จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีเพียรพาณิชย์ โดย นายบุญมา ไชยชมภู โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 955.00 บาท (-เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายประเวช ราชชมภู)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย